

Số: 559 /BC-PVChem

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 15/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của PVChem;
Hội đồng quản trị (HĐQT) PVChem xin báo cáo ĐHĐCĐ hoạt động năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung hoạt động của PVChem năm 2021

Năm 2021, mặc dù giá dầu tăng nhưng dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là khu vực phía Nam. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến giao thông đi lại, gặp gỡ tiếp xúc với đối tác, khách hàng, tìm hiểu thị trường, mở rộng hoạt động SXKD, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư và làm gia tăng chi phí SXKD (chi phí vận tải, logistics, phòng chống dịch bệnh...).

Nhận diện rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo PVChem đã đoàn kết, thống nhất đề ra các giải pháp linh hoạt, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Trong đó, PVChem đã tập trung xây dựng, hoàn thiện Chiến lược, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; xây dựng Đề án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng; đẩy mạnh nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án (PP Compound, Petchip, H2O2, Nhiệt lạnh...), PVChem đã hoàn thiện được chuỗi liên kết giá trị nội bộ cũng như là một trong những đơn vị trong chuỗi liên kết giá trị của PVN; tái cơ cấu bộ máy quản lý, giảm lao động gián tiếp tại Công ty Mẹ nhằm giảm áp lực chi phí quản lý; cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực hoạt động một số đơn vị thành viên theo hướng chuyên môn hóa, phát huy tối đa năng lực và tăng tính tự chủ của từng đơn vị.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu SXKD được ĐHĐCĐ giao:

Kết quả hợp nhất:

- Tổng doanh thu đạt 2.790,78 tỷ đồng, đạt 140% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 34,57 tỷ đồng, đạt 157% Kế hoạch năm;
- Nộp NSNN 132,05 tỷ đồng, đạt 176% Kế hoạch năm;

Kết quả Công ty Mẹ:

- Tổng doanh thu ước đạt 1.974 tỷ đồng, đạt 152% Kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 5 tỷ đồng, đạt 100% Kế hoạch năm.

II. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT/từng thành viên HĐQT

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

HĐQT PVChem gồm 05 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 Ủy viên HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT độc lập. HĐQT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ PVChem, một số kết quả chính đạt được năm 2021, cụ thể như sau:

- Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045, Kế hoạch 5 năm 2021-2025;
- Hoàn thành xây dựng phương án tăng vốn Điều lệ PVChem lên 1.000 tỷ đồng;
- Chỉ đạo triển khai công tác tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy, tăng cường đội ngũ lao động trực tiếp; Kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo tại PVChem và các đơn vị thành viên.
- Thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT và phân công, bổ nhiệm các đồng chí Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm Chủ tịch/thành viên Ủy Ban Kiểm toán theo quy định.
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và các quy định của pháp luật: Điều lệ PVChem, Quy chế quản trị PVChem, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính, Quy chế quản lý vốn bằng tiền, Quy chế phân cấp quản lý đầu tư, Quy chế quản lý đấu thầu, Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học PVChem...;
- Công tác hợp tác, đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới:
 - + Nỗ lực tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước (Schlumberger, PVFCCo, PVGas, BSR, DQS, PVMTC, Sinkong, BIG,...); tập trung chỉ đạo nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án (PP compound, Petchip, H₂O₂, Nhiệt lạnh..);
 - + Ký gia hạn hợp đồng liên doanh với Schlumberger tại Liên doanh MIVN (thêm 10 năm) và đổi tên Công ty thành Công ty Dịch vụ Dầu khí M- I Việt Nam, trong đó MIVN mở rộng thêm một số lĩnh vực như dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí...;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên PVChem 2021.

2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

HĐQT đã thống nhất phân công lĩnh vực/đơn vị phụ trách đối với từng thành viên HĐQT. Trên cơ sở đó, từng thành viên HĐQT đã chủ động lên kế hoạch làm việc, định kỳ kiểm tra, giám sát và chỉ đạo đối với lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách. Các thành viên HĐQT chủ động trao đổi, bàn bạc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD của PVChem.

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến biểu quyết đối với từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành/đơn vị trong triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

II. Thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Năm 2021, thù lao, chi phí hoạt động, các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định của PVChem và theo Nghị quyết số 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Về tiền lương, thưởng, thù lao của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: hưởng lương, thưởng, thù lao theo quy định về chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của PVChem và quy định hiện hành.
- Về chi phí hoạt động của HĐQT và từng Ủy viên HĐQT: thực hiện theo các quy định của PVChem và các quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình hoạt động của PVChem.

Chi tiết tiền lương, thưởng, thù lao của các Ủy viên HĐQT tại Tờ trình về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2021 và Kế hoạch về chế độ tiền lương, thưởng, thù lao HĐQT năm 2022.

III. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cuộc họp/lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp/lấy ý kiến được ban hành trên cơ sở đồng thuận, thống nhất cao trong HĐQT, phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của PVChem, phù hợp với định hướng, chiến lược, kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, HĐQT đã thường xuyên sử dụng hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động, đảm bảo sự quản lý, điều hành liên tục, thông suốt và xử lý kịp thời các văn bản trình của Ban điều, không để tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/Quý, các cuộc họp chuyên đề và có chỉ đạo đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty.

Năm 2021, HĐQT đã ban hành 11 Biên bản, 109 Phiếu lấy ý kiến và 117 Nghị quyết/Quyết định

Danh sách Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 1 đính kèm

IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

V. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT PVChem

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

PVChem có 01 thành viên HĐQT độc lập. Ngoài các lĩnh vực/đơn vị được phân công phụ trách và các hoạt động chung của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện tốt vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của PVChem, tăng cường hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Năm 2021, thành viên HĐQT độc lập thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và các quy định liên quan. Thành viên HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên HĐQT khác trong triển khai thực hiện

nhiệm vụ. Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến và biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

HĐQT PVChem thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PVChem và Quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể: HĐQT đã phân công phụ trách các lĩnh vực chuyên môn và hoạt động của PVChem cho từng Ủy viên, trong đó, Chủ tịch HĐQT phụ trách chung, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT, các Ủy viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, đơn vị nhằm phát huy thế mạnh của từng Ủy viên.

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề cần quyết định theo thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT ban hành và các quyết định chỉ có hiệu lực khi được đa số Ủy viên HĐQT nhất trí thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Năm 2021, ngành Dầu khí nói chung và PVChem còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao và sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, PVChem đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, thu nhập và lợi ích của các cổ đông.

VI. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

Cơ cấu tổ chức quản lý của PVChem theo điểm điểm b, khoản 1, Điều 137, Luật Doanh nghiệp 2020 (mô hình tổ chức quản lý có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT), theo đó HĐQT PVChem đã thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. Những kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đã được HĐQT xem xét, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện/khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả SXKD.

VII. Kết quả giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã thực hiện chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác theo quy định của pháp luật và quy định của PVChem trong triển khai hoạt động SXKD tại đơn vị. Việc giám sát được thực hiện thông qua các cuộc họp HĐQT với Ban điều hành, các cuộc họp giao ban hàng tháng/Quý và các cuộc họp chuyên đề do Ban điều hành tổ chức.

Kết quả giám sát: năm 2021, hoạt động SXKD của PVChem tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để ổn định và phát triển PVChem trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động đề ra các giải pháp ứng phó và triển khai hoạt động SXKD một cách linh hoạt. Kết quả, PVChem đã hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 về doanh thu, lợi nhuận trước 01 tháng, đảm bảo đời sống, việc làm cho CBCNV. Đồng thời, Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, các Quy chế, Quy định của PVChem và các quy định của pháp luật.

VIII. Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021

Theo Nghị quyết 882/NQ-PVChem ngày 28/6/2021 của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã cùng Ban điều hành nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ giao. PVChem đã hoàn thành nhiệm vụ về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước; chi trả cổ tức cho cổ đông; thực hiện chế độ tiền lương, thù lao đối với các Ủy viên HĐQT; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính PVChem năm 2021; ban hành

Điều lệ PVChem, Quy chế nội bộ về quản trị PVChem, Quy chế hoạt động của HĐQT làm cơ sở để đơn vị triển khai thực hiện tại đơn vị.

VIII. Báo cáo tình hình quản trị PVChem năm 2021

HĐQT PVChem luôn nhận thức tầm quan trọng của công tác quản trị doanh nghiệp và nâng cao chất lượng quản trị công ty trên cơ sở vận dụng các thông lệ quốc tế để kiểm soát, giám sát các hoạt động của PVChem một cách minh bạch, có trách nhiệm, hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, của PVChem, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông, người lao động PVChem.

Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng và năm), Báo cáo thường niên được PVChem xây dựng một cách đầy đủ, minh bạch và công bố kịp thời, đúng hạn đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và thông tin đến các cổ đông theo quy định.

IX. Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Kết quả đạt được trong năm 2021 ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PVChem. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, HĐQT thống nhất triển khai một số nhiệm vụ chính như sau:

- Tập trung nguồn lực và các phương án để triển khai thành công Chiến lược phát triển, Kế hoạch 5 năm 2021-2025, trong đó ưu tiên các dự án vừa/nhỏ trong lĩnh vực hóa dầu/hóa chất cơ bản, tập trung vào các dự án khả thi (PP compound, Petchip, H2O2, Nhiệt lạnh...), các dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên sâu (dịch vụ giếng khoan, công nghệ khai thác dầu khí, bảo dưỡng sửa chữa, chống ăn mòn, sơn bảo vệ..);
- Tập trung triển khai tăng vốn Điều lệ lên 1000 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023 sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo nguồn lực sẵn sàng triển khai mở rộng hoạt động SXKD, đầu tư các dự án/góp vốn vào các công ty con/công ty liên kết;
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặc biệt là dịch vụ khâu đầu làm tiền để phát triển, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề SXKD đem lại nguồn doanh thu mới cho PVChem; Nghiên cứu và triển khai các dự án mới trong chuỗi giá trị của ngành Dầu khí, phù hợp với định hướng phát triển PVChem nhằm nâng cao tỷ trọng lĩnh vực sản xuất, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của đơn vị;
- Thúc đẩy công tác tái cấu trúc bộ máy, hệ thống quản trị (quy chế, quy trình...), nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ; Xây dựng bộ máy quản lý/quản trị tinh gọn, cơ chế quản lý điều hành chuyên nghiệp, hiệu quả; Tái cấu trúc/sắp xếp/cơ cấu lại đơn vị thành viên, đảm bảo phát huy năng lực, thế mạnh và sự tự chủ của từng đơn vị...

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD PVChem (e-copy);
- Lưu VT, TK.PVChem.



Trương Đại Nghĩa

Phụ lục

CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số 659/BC-PVChem ngày 21 tháng 6 năm 2022 của HĐQT PVChem)

1. Nghị quyết

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1642/NQ-PVChem	29/12/2021	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem - RT	100 %
2	1617/NQ-PVChem	27/12/2021	Phê duyệt cầm cố các hợp đồng tiền gửi năm 2022 của công ty Mẹ - PVChem	100 %
3	1616/NQ-PVChem	27/12/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2022 của công ty Mẹ - PVChem	100 %
4	1559/NQ-PVChem	17/12/2021	Chấp thuận chủ trương gia hạn Hợp đồng mua bán sản phẩm PP Dung Quất trong năm 2022	100 %
5	1538/NQ-PVChem	16/12/2021	Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ PVC	100 %
6	1513/NQ-PVChem	15/12/2021	Thông qua nội dung hợp hội đồng thành viên công ty TNHH Dịch vụ Dầu khí M-I Việt Nam lần thứ 2 năm 2021	100 %
7	1472/NQ-PVChem	06/12/2021	Nghị quyết về công tác cán bộ của công ty Mẹ - PVChem	100 %
8	1376/NQ-PVChem	09/11/2021	Chấp thuận chủ trương giao công ty TNHH PVChem-Tech thực hiện triển khai dự án đầu tư xây dựng xưởng sửa chữa và gia công cơ khí tại Nghi Sơn	100 %
9	1342/NQ-PVChem	02/11/2021	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem - CS	100 %

10	1316/NQ-PVChem	26/10/2021	Phê duyệt việc cầm cố các Hợp đồng tiền gửi năm 2021 của Công ty Mẹ - PVChem	100 %
11	1228/NQ-PVChem	01/10/2021	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem - CS	100 %
12	1186/NQ-PVChem	21/09/2021	Công tác cán bộ tại Công ty PVChem - Tech	100 %
13	1182/NQ-PVChem	21/09/2021	Công tác cán bộ tại Công ty DMC	100 %
14	1179/NQ-PVChem	20/09/2021	Phê duyệt Danh sách Tổ chức tín dụng gửi tiền năm 2021 của công ty Mẹ - PVChem	100 %
15	1139/NQ-PVChem	07/09/2021	Công tác cán bộ tại PVChem - RT	100 %
16	1048/NQ-PVChem	04/08/2021	Chấp thuận chủ trương hợp tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi "Dự án sản xuất PET chip tái chế từ nhựa PET phế liệu giữa PVChem và Tổng công ty Shinkong Synthetic Fibers và Công ty CP. Môi trường Nghi Sơn (Có Dự thảo Thỏa thuận hợp tác, bản cứng kèm theo).	100 %
17	996/NQ-PVChem	21/07/2021	Công tác cán bộ tại Công ty DMC	100 %
18	972/NQ-PVChem	14/07/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2021 của Công ty PVChem - Tech	100 %
19	962/NQ-PVChem	13/07/2021	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty DMC	100 %
20	957/NQ-PVChem	12/07/2021	Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của PVChem	100 %
21	841/NQ-PVChem	23/06/2021	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100 %

22	862/NQ-PVChem	18/6/2021	Phê duyệt việc cầm cố các Hợp đồng tiền gửi năm 2021 của Công ty Mẹ - PVChem	100 %
23	797/NQ-PVChem	11/6/2021	Công tác cán bộ tại PVChem-Tech và PVChem-ITS	100 %
24	796/NQ-PVChem	10/6/2021	Công tác cán bộ tại PVChem-ITS	100 %
25	791/NQ-PVChem	8/6/2021	Thông qua nội dung Hợp đồng liên doanh gia hạn Công ty M-I Việt Nam giữa PVChem và SISBV	100 %
26	781/NQ-PVChem	7/6/2021	Thông qua nội dung hợp HĐTV Công ty TNHH Dung dịch khoan M-I Việt Nam lần thứ 1 năm 2021	100 %
27	777/NQ-PVChem	7/6/2021	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ - PVChem và Công ty DMC	100 %
28	726/NQ-PVchem	26/05/2021	Công tác cán bộ tại Công ty M-I Việt Nam	100 %
29	675/NQ-PVChem	17/05/2021	Chấp thuận Đơn từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT - PVChem của ông Hoàng Trọng Dũng	100 %
30	662/NQ-PVChem	13/05/2021	Công tác cán bộ tại Chi nhánh PVChem - RT	100 %
31	640/NQ-PVChem	11/05/2021	Công tác cán bộ tại PVChem- Tech	100 %
32	582/NQ-PVChem	28/4/2021	Công tác cán bộ tại PVChem	100 %
33	557/QĐ-PVChem	26/04/2021	Chấm dứt hiệu lực một số quy chế, Quy định của PVChem	100 %
34	555/NQ-PVChem	26/04/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2021 của Công ty DMC	100 %
35	539/QĐ-PVChem	20/04/2021	Ban hành Chương trình hành động của Tổng công ty PVChem thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021	100 %
36	536/NQ-PVChem	20/04/2021	Công tác cán bộ tại Công ty DMC - Miền Nam	100 %
37	530/NQ-PVChem	20/04/2021	Thông qua nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty DMC - Miền Nam	100 %
38	420/NQ-PVChem	30/03/2021	Phê duyệt giá trị góp vốn thành lập công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %

Handwritten mark

39	412/QĐ-PVChem	29/03/2021	Công tác cán bộ tại PVChem - CS	100 %
40	405/NQ-PVChem	26/03/2021	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100 %
41	400/NQ-PVChem	26/03/2021	Thông qua Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của PVChem	100 %
42	381/NQ-PVChem	23/03/2021	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch lao động năm 2021 của Công ty TNHH PVChem-Tech	100 %
43	376/NQ-PVChem	23/03/2021	Công tác cán bộ tại Công ty Mẹ-PVChem	100 %
44	368/NQ-PVChem	22/03/2021	Phê duyệt góp vốn bằng tài sản cho Công ty PVChem - Tech	100 %
45	363/NQ-PVChem	22/03/2021	Chấp thuận bổ sung Danh sách đơn vị tư vấn pháp lý	100 %
46	264/NQ-PVChem	01/03/2021	Chấp thuận chủ trương công tác cán bộ tại Công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí-CTCP (DMC)	100 %
47	198/NQ-PVChem	02/02/2021	Chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất sản phẩm Oxy già giữa PVChem và TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP	100 %
48	172/NQ-PVChem	29/01/2021	Phê duyệt hạn mức cầm cố các Hợp đồng tiền gửi năm 2021 của Công ty Mẹ - PVChem	100 %
49	171/NQ-PVChem	29/01/2021	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động năm 2021 của Công ty Mẹ - PVChem	100%

2. Quyết định

STT	Số ký hiệu	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1633/QĐ-PVChem	28/12/2021	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với chi nhánh PVChem-RT	100%
2	1632/QĐ-PVChem	28/12/2021	Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với công ty DMC - Miền Nam	100%
3	1631/QĐ-PVChem	28/12/2021	Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với công ty DMC	100%
4	1630/QĐ-PVChem	28/12/2021	Chấp thuận quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với công ty PVChem-Tech	100%
5	1629/QĐ-PVChem	28/12/2021	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với chi nhánh PVChem-CS	100%

6	1628/QĐ-PVChem	28/12/2021	Phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2021 đối với chi nhánh PVChem-ITS	100%
7	1622/QĐ-PVChem	27/12/2021	Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại PVChem	100%
8	1614/QĐ-PVChem	27/12/2021	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty Mẹ - PVChem, các chi nhánh và đơn vị thành viên	100%
9	1548/QĐ-PVChem	17/12/2021	Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022	100%
10	1506/QĐ-PVChem	14/12/2021	Ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và Công nghệ Tổng công ty PVChem	100%
11	1474/QĐ-PVChem	06/12/2021	Thù lao kiêm nhiệm đối với ông Vũ Chí Công - Người đại diện phần vốn của PVChem tại M-I Vietnam	100%
12	1374/QĐ-PVChem	09/11/2021	Ghi nhận quyền sở hữu đối với các tài sản trí tuệ được dịch chuyển từ Công ty DMC theo Quyết định số 2588/QĐ-DMC ngày 28/12/2015	100%
13	1337/QĐ-PVChem	01/11/2021	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch Quý III/2021 của các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ PVChem	100%
14	1296/QĐ-PVChem	25/10/2021	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty PVChem - Tech	100%
15	1199/QĐ-PVChem	22/09/2021	Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Quỳnh kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)	100%
16	1198/QĐ-PVChem	22/09/2021	Bổ nhiệm có thời hạn ông Hà Duy Tân kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch công ty TNHH PVChem-Tech	100%
17	1196/QĐ-PVChem	22/09/2021	Cử người đại diện và giao quản lý vốn của PVChem tại công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí	100%
18	1195/QĐ-PVChem	22/09/2021	Cử người đại diện và giao quản lý vốn của PVChem tại công ty TNHH PVChem-Tech	100%
19	1194/QĐ-PVChem	22/09/2021	Ông Phan Công Thành thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH PVChem-Tech	100%
20	1191/QĐ-PVChem	22/09/2021	Ông Hà Duy Tân thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH Dung dịch khoan và Dịch vụ Dầu khí (DMC)	100%
21	1142/QĐ-PVChem	08/09/2021	Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ thuộc diện PVChem quản lý, giai đoạn	100%

			2020 - 2025 (Danh sách nguồn quy hoạch, bản cứng kèm theo).	
22	1138/QĐ-PVChem	07/09/2021	Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động của Hội đồng Khoa học Công nghệ PVChem	100%
23	1122/QĐ-PVChem	30/08/2021	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD Quý II/2021 của Tổng công ty, Công ty Mẹ PVChem, các đơn vị thành viên và các Chi nhánh	100%
24	1107/QĐ-PVChem	24/08/2021	Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tiền lương, tiền thưởng PVChem	100%
25	1038/QĐ-PVChem	29/07/2021	Phê duyệt Quỹ lương Kế hoạch năm 2021 đối với Cơ quan Công ty Mẹ - PVChem	100%
26	1003/QĐ-PVChem	22/07/2021	Chính thức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của PVChem	100%
27	993/QĐ-PVChem	20/07/2021	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty PVChem - Tech	100%
28	992/QĐ-PVChem	20/07/2021	Phê duyệt Trọng số (Gts) đối với lao động ngoài định biên tại các Ban/Văn phòng Công ty Mẹ - PVChem	100%
29	926/QĐ-PVChem	05/07/2021	Phân công công việc trong Hội đồng Quản trị PVChem	100%
30	889/QĐ-PVChem	29/06/2021	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Công ty Mẹ - PVChem	100%
31	815/QĐ-PVChem	15/06/2021	Thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
32	772/QĐ-PVChem	04/06/2021	Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai công tác tăng vốn Điều lệ PVChem	100 %
33	687/QĐ-PVChem	19/05/2021	Phê duyệt hỗ trợ chế độ đối với ông Ma Văn Dũng - Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư Công ty Mẹ - PVChem	100 %
34	666/QĐ-PVChem	13/05/2021	Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ An - Giám đốc Công ty PVChem - Tech kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh PVChem - RT	100 %
35	656/QĐ-PVChem	12/05/2021	Chỉ định ông Hà Duy Tân - Ủy viên HĐQT PVChem giữ chức Thành viên Ủy Ban Kiểm toán PVChem	100 %
36	652/QĐ-PVChem	12/05/2021	Chỉ định ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Ủy viên HĐQT PVChem giữ chức Thành viên Ủy Ban Kiểm toán PVChem	100 %

37	648/QĐ-PVChem	12/05/2021	Bổ nhiệm ông Trần Hồng Kiên giữ chức Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán PVChem	100 %
38	647/QĐ-PVChem	12/05/2021	Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán PVChem	100 %
39	646/QĐ-PVChem	12/05/2021	Nâng lương chức danh đối với ông Phạm Ngọc Khuê - Phó Tổng Giám đốc PVChem	100 %
40	645/QĐ-PVChem	12/05/2021	Thành lập Ủy Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT PVChem	100 %
41	638/QĐ-PVChem	11/05/2021	Xếp lương chức danh đối với ông Phan Công Thành - Tổng Giám đốc PVChem	100 %
42	591/QĐ-PVChem	29/04/2021	Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD quý I/2021 của Tổng công ty, Công ty Mẹ-PVChem, các Đơn vị thành viên và các Chi nhánh	80%
43	584/QĐ-PVChem	28/04/2021	Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phan Công Thành giữ chức Tổng Giám đốc PVChem	100 %
44	576/QĐ-PVChem	27/04/2021	Phê duyệt chế độ bổ sung đối với lao động nghỉ hưu trước tuổi theo chương trình tái cấu trúc Công ty Mẹ-PVChem	100 %
45	566/QĐ-PVChem	26/04/2021	Ban hành Quy chế Quản lý Tài chính của Tổng công ty PVChem	100 %
46	562/QĐ-PVChem	26/04/2021	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Chi nhánh PVChem - CS	100 %
47	561/QĐ-PVChem	26/04/2021	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Chi nhánh PVChem - RT	100 %
48	560/QĐ-PVChem	26/04/2021	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Chi nhánh DMC - WS	100 %
49	559/QĐ-PVChem	26/04/2021	Chấp thuận Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Công ty DMC - Miền Nam	100 %
50	558/QĐ-PVChem	26/04/2021	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2020 đối với Chi nhánh PVChem - ITS	100 %
51	557/QĐ-PVChem	26/04/2021	Chấm dứt hiệu lực một số quy chế, quy định của PVChem	100 %
52	539/QĐ-PVChem	20/04/2021	Chương trình hành động của Tổng công ty PVChem thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021	100 %
53	494/QĐ-PVChem	12/04/2021	Kiểm toàn thành viên Tổ giúp việc Ban Chi đạo triển khai công tác tăng vốn điều lệ PVChem	100 %
54	492/QĐ-PVChem	12/04/2021	Đánh giá chính thức mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty Mẹ-PVChem, các đơn vị thành viên và các chi nhánh	100 %

55	491/QĐ-PVChem	12/04/2021	Tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 của PVChem	60 %
56	456/QĐ-PVChem	05/04/2021	Thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến về công tác cán bộ	100 %
57	412/QĐ-PVChem	29/03/2021	Công tác cán bộ tại DMC - CS	100 %
58	307/QĐ-PVChem	11/03/2021	Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai công tác tăng vốn Điều lệ PVChem	100 %
59	252/QĐ-PVChem	25/02/2021	Chuyển xếp lương chức danh đối với bà Đỗ Thị Hồng Hạnh- Người phụ trách quản trị PVChem	100 %
60	248/QĐ-PVChem	25/02/2021	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Phạm Minh Đức- Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ PVChem	100 %
61	247/QĐ-PVChem	25/02/2021	Chuyển xếp lương chức danh đối với bà Nguyễn Thị Minh Hằng - Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ PVChem	100 %
62	246/QĐ-PVChem	25/02/2021	Chuyển xếp lương chức danh đối với ông Nguyễn Việt Thắng - Người phụ trách quản trị PVChem	100 %
63	225/QĐ-PVChem	08/02/2021	Chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí-CTCP - Chi nhánh Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp	100 %
64	205/QĐ-PVChem	03/02/2021	Ban hành Quy chế tiền lương, tiền thưởng PVChem	60%
65	193/QĐ-PVChem	02/02/2021	Quy chế về phân cấp quản lý đầu thầu của PVChem	100%
66	182/QĐ-PVChem	01/02/2021	Ban hành Quy chế về phân cấp quyết định đầu tư của PVChem	100%
67	181/QĐ-PVChem	29/01/2021	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Mẹ PVChem	100%
68	156/QĐ-PVChem	26/01/2021	Phê duyệt định biên lao động Bộ máy quản lý, điều hành Công ty Mẹ - PVChem	100

Handwritten mark in blue ink.